

กิตติกรรมประกาศ

ดุขฎฐฎนิพนธ์นี้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการสอบดุขฎฐฎนิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ดร.จำลอง แสนเสนาะ ในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุขฎฐฎนิพนธ์เล่มนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำ การตรวจสอบ และการให้ข้อคิดเห็นสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลผู้ศึกษาดุขฎฐฎนิพนธ์นี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ที่คอยให้คำชี้แนะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในทางวิชาการ รวมตลอดไปจนถึงการใช้ชีวิตแก่ผู้ศึกษาที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา ยังผลทำให้ผู้ศึกษาบังเกิดพลังมุ่งมั่น จนกระทั่งสามารถจัดทำดุขฎฐฎนิพนธ์นี้สำเร็จได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทุกท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนผู้ศึกษาให้สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ตลอดจน อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณรวมถึง ผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้แก่ คุณพ่อทองสุข การบุญ คุณแม่แสวง การบุญ แม้ว่าท่านทั้งสอง จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อชื่นชมในความสำเร็จของผู้ศึกษาแล้วก็ตาม แต่กำลังใจและคำสอนของท่านทั้งสอง ยังคงสถิตยมั่นอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษาตลอดไป นอกจากนี้บุคคลผู้ซึ่งคอยห่วงใย เป็นกำลังใจและให้คำปลอบใจผู้ศึกษาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก และลูกชาย ผู้น่ารักทั้งสอง ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาก้าวเผชิญผ่านพ้นทุกอุปสรรคต่าง ๆ มาได้

อนึ่ง คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากดุขฎฐฎนิพนธ์เล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็น กตัญญูตเวทิตาแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ขออุทิศให้บุคคลสำคัญผู้ล่วงลับ คือ คุณพ่อทองสุข คุณแม่แสวง การบุญ บิดา และมารดาของผู้ศึกษา ที่ท่านไฝฝืนและวางรากฐาน ให้ผู้ศึกษามีโอกาสในการก้าวเข้าสู่ชีวิตการศึกษาระดับสูง เป็นแรงจูงใจสำคัญทำให้ผู้ศึกษา มีความมุ่งมั่น ศึกษต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อสานสร้างความฝันของท่านทั้งสองให้สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ

พิสุทธิ์ การบุญ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี